

กำหนดการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้น โครงการฯ จึงขอแจ้งกำหนดการจัดทำวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1/67

นักศึกษาส่งคำร้องเสนอหัวข้อ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ภายใน 15 สิงหาคม 2567
แจ้งความจำนงเสนอสอบหัวข้อ และความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (ส่งร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการสอบ จำนวน 3 ฉบับ ก่อนสอบอย่างน้อย 5 วัน)	ภายใน 1 - 15 พฤศจิกายน 2567
สอบหัวข้อ และความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์	ภายใน 15 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบหัวข้อ และความก้าวหน้า	ตามกำหนดการของ มธ.

ภาคการศึกษาที่ 2/67

นักศึกษาส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา)	ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2568
แจ้งความจำนงเสนอสอบวิทยานิพนธ์ (สอบจบ) (ส่งร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการสอบ จำนวน 3 ฉบับ ก่อนสอบอย่างน้อย 5 วัน)	ภายใน 1 - 15 เมษายน 2568
สอบวิทยานิพนธ์ (สอบจบ)	ภายใน 16 - 30 เมษายน 2568
นักศึกษาส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตรวจรูปแบบ	ภายใน 10 กรกฎาคม 2568
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบจบ	ตามกำหนดการของ มธ.
นักศึกษาส่งเล่มฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ (TU e-Thesis)	ภายใน 4 สิงหาคม 2568

หมายเหตุ

1. นักศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด และนำส่ง File วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Thesis) เพื่อตรวจการคัดลอกงานวิจัย
2. นักศึกษาส่ง file pdf. เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีเลขอ้างอิงจากระบบ TU e-Thesis และ file word) ให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. นักศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ <http://student.engr.tu.ac.th> ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็น ข้อมูลในการทำ QA ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)